

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
1	<p>การปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 15 หลักสูตร</p> <p><u>การปรับปรุงหลักสูตร (ไม่กระทบโครงสร้าง) จำนวน 14 หลักสูตร ได้แก่</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา เพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 2) หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 7) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 8) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 9) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 10) การปรับปรุงหมวดวิชาชีพรู 11) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุกรรมคลินิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 12) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 13) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 14) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) <p><u>การปรับปรุงหลักสูตร (กระทบโครงสร้าง) จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การปรับปรุงหมวดวิชาโทเขมรศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 	<p>อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 15 หลักสูตร ได้แก่ การปรับปรุงหลักสูตร (ไม่กระทบโครงสร้าง) จำนวน 14 หลักสูตรการปรับปรุงหลักสูตร (กระทบโครงสร้าง) จำนวน 1 หลักสูตร ตามเสนอ</p>



ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
2	การขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษาทุกระดับการศึกษา อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	<ol style="list-style-type: none"> อนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาตามแผนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 17 คน ตามเสนอ มอบอำนาจให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาตามแผนการศึกษาให้กับนิสิตทุกระดับการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3	การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนิสิตทุกระดับการศึกษา เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	อนุมัติให้ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่ นิสิตทุกระดับ ในอัตราร้อยละ 10 ต่อภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 10,000 บาท สำหรับนิสิตที่ชำระเงินภายในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2563 เท่านั้น
4	การมอบหมายให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาการลดหรือการยกเว้นค่าธรรมเนียมการบริการการศึกษา	มอบหมายให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาการลดหรือการยกเว้นค่าธรรมเนียมการบริการการศึกษา
5	ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์	<ol style="list-style-type: none"> อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของ อาจารย์ ดร.กรรณิกา เสริมสุวิทย์วงศ์ ออกไปอีก 60 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเดิม โดยจะครบกำหนด ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 มอบมหาวิทยาลัยไปศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขเพิ่มความการขอขยายระยะเวลา การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จตามที่ระเบียบหรือข้อบังคับกำหนดไว้ได้
6	แนวทางการจัดการกับหนังสือร้องเรียนถึงสภามหาวิทยาลัย	<p>อนุมัติใช้แนวทางการจัดการกับหนังสือร้องเรียนถึงสภามหาวิทยาลัยตามเดิมที่เคยดำเนินการไว้ โดยปรับจากคำว่า “กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย” เป็น “เลขานุการสภามหาวิทยาลัย” ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> หนังสือร้องเรียนทุกฉบับที่เข้าสู่สภามหาวิทยาลัย มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่รวบรวม และเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา กรณีที่หนังสือร้องเรียนส่งถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตรง ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ส่งหนังสือร้องเรียนดังกล่าวมาที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมและเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป เรื่องที่นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานความคืบหน้าหรือผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ



ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
7	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.	<p>มอบส่วนวินัยและกฎหมายนำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. กลับไปทบทวนและพิจารณาปรับแก้ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1) ไม่ควรมีการประชุมลับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่หากมีจำเป็นต้องประชุมลับ ให้ผู้ที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พิจารณาข้อมูลจากเอกสารที่ส่งจากฝ่ายเลขานุการ หรือที่เปิดผ่านจอในวันประชุมเท่านั้น โดยห้ามไม่ให้ส่งไฟล์หรือเอกสารแก่ผู้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์2) ข้อ 4 ของ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ที่ให้เพิ่มความเป็นวรรคสองในข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ดังนี้ “กรณีมีความจำเป็นหรือเร่งด่วน ที่ผู้ร่วมประชุมมีอาจอยู่ในสถานที่เดียวกันได้ เป็นเหตุให้ไม่สามารถประชุมปรึกษาหารือ และแสดงความคิดเห็นระหว่างกัน ประธานอาจกำหนดจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้” ที่ประชุมให้ความเห็นว่าการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถทำได้มีใช้เฉพาะกรณีมีความจำเป็นหรือเร่งด่วนเท่านั้น3) เพิ่มเรื่องเกี่ยวกับการให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยรายละเอียดการประชุมให้เป็นไปตามพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และควรมีข้อความกำหนดให้สามารถนำข้อบังคับนี้ใช้บังคับกับการประชุมอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยได้ด้วย
8	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.	<p>มอบส่วนวินัยและกฎหมายพิจารณาปรับแก้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ให้สอดคล้องและไม่ขัดกับพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และให้สามารถใช้ข้อบังคับนี้กับการประชุมอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยได้ด้วย</p>



ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
9	คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัย นวัตกรรมการสื่อสารสังคม	<p>1. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) นายโสภณ สุภาพงษ์ 2) ศาสตราจารย์พิเศษเข็มชัย ชุติวงศ์ <p>2. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัย นวัตกรรมการสื่อสารสังคม ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 2) นายโสภณ สุภาพงษ์ เป็นกรรมการ 3) ศาสตราจารย์พิเศษเข็มชัย ชุติวงศ์ เป็นกรรมการ 4) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นกรรมการ 5) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ 6) ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นกรรมการ 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรวีน แพทยานนท์ เป็นกรรมการ 8) อาจารย์ ดร.รินบุญ นุชน้อมบุญ เป็นกรรมการ 9) อาจารย์ยุคลวัชร ภัคดีจักริวุฒิ เป็นกรรมการ <p>และให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารคณะ และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป</p>
10	คณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	<p>1. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม 2) นายชุมพล พรประภา <p>2. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 2) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เป็นกรรมการ 3) นายชุมพล พรประภา เป็นกรรมการ



ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
		<p>4) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการ</p> <p>5) คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการ</p> <p>6) ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ เป็นกรรมการ</p> <p>7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา จุรัตน์ เป็นกรรมการ</p> <p>8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วรรณเฉลิม เป็นกรรมการ</p> <p>9) อาจารย์ ดร.วรพงษ์ แสงประเสริฐ เป็นกรรมการ</p> <p>และให้คณะกรรมการสรรหาคำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารคณะ และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป</p>
11	การพัฒนา นโยบายมหาวิทยาลัย	<p>ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะเรื่องการพัฒนา นโยบายมหาวิทยาลัย ด้วยการเสนอให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยมีกลุ่มงานพัฒนา นโยบายของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> นำประเด็นที่สำคัญในการประชุมสภามหาวิทยาลัย หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เช่น นโยบายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นต้น มาพัฒนาเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องและมีความเชี่ยวชาญมาระดมความคิด แสวงหาข้อมูล และสังเคราะห์เป็นนโยบายมหาวิทยาลัย เสนอ นโยบายและแนวทางการดำเนินการตามนโยบายแก่สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัตินโยบายใดแล้ว กลุ่มงานพัฒนา นโยบายของมหาวิทยาลัย ต้องทำหน้าที่สื่อสารและสร้างความเข้าใจให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย จนสามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้ ประสานงานกับกลุ่มติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการตามนโยบาย <p>ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์นโยบายหรือโครงการที่ดี มีประโยชน์ ให้สังคมรับรู้ด้วย เพราะนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนภายนอกรู้จักมหาวิทยาลัยแล้ว ยังอาจนำไปสู่การสร้างนโยบายสาธารณะต่อไปได้</p>

